



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 468

ngày 27 tháng 6 năm 2004

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Chuyện Đời

*Chuyện đời lắm chuyện lời thôi
Hành chánh pháp đứng ngồi vẫn yên
Dồn dập lắm chuyện vẫn tự xuyên
Khai minh trí tuệ tự tham thiền*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 18/04/04 đến 24/04/04

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Những gì giải quyết êm đẹp nhất?
- 2) Muốn tiến tới vô cùng thì phải làm sao?
- 3) Tha thứ và thương yêu có hữu ích gì không?
- 4) Việc gì đau khổ nhất?
- 5) Lạnh lẽo do đâu hình thành?
- 6) Tại sao nghèo khổ?
- 7) Người tu thiền chịu nhịn nhục có tiến bộ không?

<p>1) Sydney 18-04-04 4:40AM <i>Hỏi: Những gì giải quyết êm đẹp nhất?</i></p> <p>Đáp: Thừa từ tâm giải quyết êm đẹp nhất</p> <p>Kệ: <i>Từ tâm khai triển tiến vô cùng Thức giác trùng tu uyển chuyển thông Mê loạn không còn si loạn thuyết Giữ phần thanh tịnh chẳng lòng vòng</i></p>	<p>2) Sydney 19-04-04 6:20AM <i>Hỏi: Muốn tiến tới vô cùng thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn tiến tới vô cùng thì phải đào sâu nguyên lý của Trời Đất</p> <p>Kệ: <i>Phân minh đời đạo tiến vô cùng Giải giới khai minh tại các vùng Phát triển vô cùng tiến bao dung Tình thâm Trời Đất an vô cùng</i></p>
<p>3) Sydney 20-04-04 3:52AM <i>Hỏi: Tha thứ và thương yêu có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa tha thứ và thương yêu rất hữu ích</p> <p>Kệ: <i>Tình thương tận độ khắp nơi nơi Phát triển tâm linh lại cứu đời Hợp nhất tình người chung hội ngộ Bền lâu tiến hóa dựng xây đồ</i></p>	<p>4) Sydney 21-04-04 8:15AM <i>Hỏi: Việc gì đau khổ nhất?</i></p> <p>Đáp: Thừa việc thiếu ăn thiếu mặc là đau khổ nhất</p> <p>Kệ: <i>Bần cùng thiếu ăn là đau khổ Rất khó vượt lên cùng các giới Học hỏi không ngừng khó thành thơ Không an lại khổ khó thông hơi</i></p>
<p>5) Sydney 22-04-04 4:22AM <i>Hỏi: Lạnh lẽo do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa lạnh lẽo do thiếu áo quần</p> <p>Kệ: <i>Bão bùng lạnh lẽo khó thông dong Khổ cực đói khổ khó đạt thông Duyên đạo tình đời khó ước mong Công bằng chẳng có tự trong lòng</i></p>	<p>6) Sydney 23-04-04 6:40AM <i>Hỏi: Tại sao nghèo khổ?</i></p> <p>Đáp: Thừa tại vì thiếu thốn, dân trí không phát triển</p> <p>Kệ: <i>Dân trí không phát triển vì không hiểu Thân không an trí không hành vui Tâm thân không ổn gieo thâm mù Tiến hóa không thành tâm bất ổn</i></p>
<p>7) Sydney 24-04-04 2:14AM <i>Hỏi: Người tu thiền chịu nhịn nhục có tiến bộ không?</i></p> <p>Đáp: Thừa người tu thiền rất cần nhịn nhục thì mới thấy rõ mọi sự việc</p> <p>Kệ: <i>Tu thiền cần nhịn nhục thăng hoa Trí sáng tâm minh duyên tận độ Đời đạo phân minh hiểu thấu vô Nội tâm thanh tịnh là cần thiết</i></p>	

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

TIẾN ĐẾN SỰ THANH TỊNH Ở NỘI TÂM



Chúng ta tu ở đây, mỗi người các bạn tuy rằng gặp nhau kể nói qua người nói lại, trong đó có những cái câu trước thanh, những lời nghịch thuận. Đó là những cái dẫn giải cho mọi người, chớ không phải nói đó để mà gây gỗ, nói ra để mà chê bai. Không! Nói ra để tìm hiểu, tìm hiểu sự thanh tịnh của người hành giả, thanh tịnh của người đã tu. Có người tu một năm hai năm, có người tu một tháng hai tháng để xét với nhau, đo lường với nhau, tìm hiểu lẫn nhau: sự tiến triển của mình đã được thanh tịnh mức nào, chứ không phải sự tiến triển phô trương ra bên ngoài. Không đâu!

Sự tiến triển mà các bạn đang dò xét ở trong cái thiền đường các bạn đang ngồi đây là tự xét lấy thanh tịnh của mình. Tuy rằng đối phương la lô nói việc này việc kia, việc nọ, nhưng mà thử xem ta có thể chịu được không, hay là ta tìm hiểu nơi ta được thanh tịnh không?

Cho nên cái phương pháp Vô Vi của chúng ta cần trao đổi, sửa đổi trong cái thực tiến tự hành. “Khai kinh” là mở cái thần kinh não học bộ óc của các bạn càng ngày càng sáng suốt, lúc đó các bạn mới biết rằng sự từ bi bác ái là gì? Cho nên ta bỏ ra để nó hòa cảm với tất cả rồi tìm hiểu nơi tất cả. Kết tinh chỉ có bấy nhiêu đó, có một điểm sáng là: Xá Lợi Phất.

THÔNG CÁO CỦA VO-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION:

Vô -Vi Multimedia Communication dự định ấn hành một số CD và bài giảng của Đức Thầy để phổ biến đến bạn đạo trong kỳ đại hội 2004 tại Hawaii như sau:

- 1) CD Chơn Kinh 8 & Tình Trời Tận Độ
- 2) CD Thực Hành Tự Cứu 2
- 3) CD The Path # 2
- 4) Tái bản theo sự yêu cầu: Âm Ba Đại Hồn
- 5) Ấn Tống DVD Thiền Thực Hành, tiếng Pháp & Anh với sự hợp tác của Hội Ai Hữu VôVi Canada.

Vô-Vi Multimedia Communication chân thành kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể quý bạn đạo muốn phát tâm ấn tống. Quý vị nào đặc biệt muốn phát tâm ấn tống CD nào khác, xin liên lạc với chúng tôi qua email dưới đây: Email: yovimedia@yahoo.com

Check hay Money Order cho CD ấn tống xin gửi về cho Vô-Vi Multimedia Communication, địa chỉ như sau:

VOVI Multimedia Communication

P.O. Box 741324

Dallas, Texas 75374-1324

Tel: 1(866) FOR-VOVI, - Email: yovimedia@yahoo.com

và cho DVD Thiên Thực Hành Anh-Pháp
check đề: VoVi Association of Canada
gửi về : 7021 Louis-Hebert #1C
Lasalle Qc H8N 3E9 Canada
(quí BD xin cho biết nhu cầu địa phương mình)

Để tạo duyên phúc cho gia đình và thiên đường phát tâm ấn tống, và cũng tôn trọng hình thức chuyên nghiệp của CD phát hành, chúng tôi chỉ báo cáo quý danh xưng, để hồi hướng công đức cho gia đình trên Tuần Báo Phát Triển Điện Năng chứ không ghi trên CD hay các tài liệu tu học khác.

Chân thành cảm tạ sự ủng hộ

Quý bạn đạo VO-VI Multimedia Communication

Thông Báo của UBTCĐH Tỉnh Trời Tận Độ 2004 Tại Honolulu, Hawaii

Kính thưa Quý Bạn Đạo,

Xin quý bạn lưu ý:

1) Vấn đề bảo hiểm du lịch: Xin quý bạn kiểm lại xem nếu chưa có bảo hiểm du lịch (có thể trang trải chi phí bệnh viện hoặc đưa về quốc gia mình cư ngụ trong trường hợp đau khẩn cấp) đã mua chung với bảo hiểm sức khỏe, nhà, xe hoặc thẻ tín dụng thì cần mua phần bảo hiểm du lịch trong thời gian ở Hawaii và đi du thuyền. Phần bảo hiểm này có thể mua khi quý bạn mua vé máy bay.

Hãng tàu cũng có bán bảo hiểm trong thời gian du thuyền, giá trung bình là 99 USD một người. Nếu muốn biết thêm chi tiết về bảo hiểm này, xin xem website:

http://www.ncl.com/more/travel_care.htm

Xin quý bạn thông báo cho BTC **trước ngày 28 tháng 6** nếu cần mua bảo hiểm của hãng tàu.

2) Vì điều luật an ninh của hãng tàu, chúng tôi cần cho hãng tàu biết Số Thông Hành (Passport Number), Ngày/Tháng/Năm Sinh (Date of Birth) và Tên như trong Passport của mỗi hành khách (LEGAL NAME) trước khi được cấp vé tàu. *Xin quý bạn nào chưa thông báo những điều trên vui lòng liên lạc cùng BTC càng sớm càng tốt.*

3) Xin quý bạn xét lại **tên ghi trong Cẩm Nang (LEGAL NAME) và tên trong Sổ Thông Hành (Passport)** và thông báo ngay cho BTC nếu có sai biệt, vì tên trên vé tàu phải giống như tên trong giấy tờ (Passport hoặc thẻ xanh).

4) Tất cả quý bạn đạo đều phải có **sổ thông hành** (passport) hoặc **thẻ xanh** mới được lên tàu, kể luôn cả bạn đạo ở Mỹ. Xin quý bạn nhớ đem giấy tờ cần thiết.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn, và ước mong sẽ được hội ngộ cùng Đức Thầy và quý bạn tại Đại Hội Tỉnh Trời Tận Độ.

Kính thư,

UBTCĐH VV QT

THƠ

TRẺ CŨNG TU

Đã quyết lòng tu chớ hện già
Mặt pháp cận kề tuổi chóng qua
Trăng tròn lại khuyết nào chờ đợi
Nhật lặn chiều qua bóng xế tà
Tuổi xuân tu học mau thành đạt
Đầu bạc sớm về cõi quý ma
Đã tu không luận già hay trẻ
Khuyên đó tu đi chớ hện già
Hện già yếu lắm vượt sao qua
Tinh Khí Thần đâu được mãn mà
Lưng khòm gối mỏi sao ngồi được
Soi hờn dẫn dẫn thấy chẳng xa
Dụng Tinh Hóa khí Tinh nào có
Bởi già Thân yếu luyện sao ra
Bạc đầu thu ngắn đường tu học
Giải thoát trẻ rồi nào thấy Cha
Thấy Cha sum họp buổi ban đầu
Thân này kết tạo đã từ lâu
Đã mang bài học nơi trần thế
Sanh tử đeo thêm việc khổ sầu
Sầu cho bể khổ hóa còn đâu
Tuổi trẻ trách sao chóng bạc đầu
Lửa trẻ ngày nay mau giáng ngộ
Vô Thường nào vị một ai đâu.
Thanh sử (TV:TLTC)

=====

XONG RỒI

Bao nhiêu bài học đã qua rồi
Giờ rón tu hành chỉ thế thôi
Hạnh đức lo tròn lòng thanh nhẹ
Pháp sẵn Thầy trao chớ buông trôi
Buông trôi khổ lắm bạn mình ơi
Cửa báu trời ban nhất trần đời
Để lỡ sau này lòng luyến tiếc
Lo tu giải nghiệp chóng đến nơi

Đến nơi thanh tịnh giải sạch đời
Cuộc sống bây giờ mới thanh thơi
Phiền muộn xa rồi lòng lắng dịu
Tâm linh khai triển huệ tỏ ngời.

VN ngày 18/05/04

Nhất Bình

=====

TẠI MÌNH

Sao mãi dần co việc chẳng gì
Bỏ qua cho nhẹ để cùng đi
Đời là bài học đìu nhau tiến
Giải nghiệp sân si đến kịp kỳ
Không khéo tự mình làm ố đạo
Đệ huynh buồn khổ tiếng ra chi
Hạ mình tiếp nhận danh còn mãi
Tiếng tốt lưu truyền sách sử ghi
Nhất Bình (TVTLTC)

=====

THỊ PHI TRẦN THẾ

THỊ PHI TRẦN THẾ CHUYỆN THẾ gian

NGƯỜI TU ĐÃ ẨN CHẴNG PHÂN bàn

MỘT LÒNG NIỆM PHẬT DI ĐÀ MÃI

VẠN VẬT THÁI BÌNH AN LẠC mang

KHOA HỌC HUYỀN BÍ TÂM HẾT loạn

THIÊN HÀNH TỈNH GIÁC TRÍ MỞ màng

VÔ VI PHÁP LÝ TỪ NAY SÁNG

VI RÚT ĐIỂN THIÊN THẮNG THIÊN ĐÀNG

5 THÀNH CỬ CHI TDVVVN 5-6-2004

BẠN ĐẠO VIẾT

Phóng Sự
Khóa Qui Hội Tinh Người

Từ tháng năm, tin Thầy sẽ sang Đức trong một cuộc họp mặt và ra mắt DVD Thiên Ca, làm các bạn đạo Âu Châu nôn nao. Ai cũng náo nức mong chờ ngày vui đó vì từ Đại Hội và Thiên Ca Tiếng Trống Đại Đồng ở San Francisco (tháng 11 năm 2003), các bạn đạo ở châu lục này đã cảm thấy thời gian xa vắng

Thầy. . . quá dài (7 tháng) và thắm ước ao ngày diễm phúc nào đó, Thầy sẽ về lại Âu Châu, cho đàn con nơi đây được diện kiến.

Ba ngày cuối tuần của đầu tháng sáu (4,5 và 6 tháng sáu) tại Stuttgart, thời tiết đẹp, nắng ấm, 319 bạn đạo đã đổ về đây. Số đông nhất, dĩ nhiên là bạn đạo Đức, 168 người, sau đó là bạn đạo Pháp 98 người, rồi Bỉ, Đan Mạch, Anh, Thụy Sĩ, Monaco. (có một bạn đạo từ Việt Nam qua và một từ Canada đến). Stuttgart, một thành phố kỹ nghệ phồn thịnh, nơi có nhà máy sản xuất xe hơi Mercedes, với 600.000 dân, ở miền Tây Nam nước Đức, không xa biên giới Pháp bao nhiêu, và cách Paris 600 cây số. Tuy nhiên 40 bạn đạo Paris đã cùng nhau hành trình suốt 9 giờ đồng hồ trong một chiếc xe car. Đi cùng xe, suốt cả ngày từ sáng sớm, những bạn đạo Paris tíu tít chuyện trò nên không thấy thì giờ trôi qua. Đến Stuttgart đã 5 giờ chiều, chúng tôi thấy khách sạn 3 sao rất khang trang , có phòng tắm hơi , hồ bơi, phòng tập thể dục, lại thêm phòng ngủ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, vừa được bạn đạo Đức đón tiếp nồng hậu nên mọi mệt mỏi tan biến . Bạn đạo Paris chỉ kịp lên phòng tắm rửa là đã đến giờ ăn chiều và sau đó lấy xe bus đến dự buổi văn nghệ nội bộ ở một hội trường cách khách sạn khoảng 15 phút đi xe. Sở dĩ phải ra ngoài để tổ chức văn nghệ ‘ cây nhà lá vườn’ vì khách sạn không có phòng họp trống cho Vô Vi đêm đó.

Đêm văn nghệ thật không may, bị ‘tổ trác’ nên ‘ông bầu’ nhạc sĩ Lương Quốc Định và đoàn ca sĩ gạo cội đi lạc đường vì các bạn đạo này không phải dân ở Stuttgart, nên đến nơi trễ, chương trình lại bị trục trặc kỹ thuật, micro khi nghe khi mất . Nhờ vậy một số bạn đạo, trong lúc chờ đợi , lại có dịp lên chào và tâm sự riêng cùng Thầy. Âu cũng là ‘họa người phúc ta’, xui cho ban văn nghệ nhưng may cho một số bạn đạo có dịp tâm tình cùng Thầy. Tuy nhiên, phần văn nghệ nổi bật với màn hợp ca rất điêu luyện của bạn đạo Đức do Lương Quốc Định phổ nhạc từ một sáng tác của anh Hội Trường Nguyễn Xuân Nhân : ‘ Mừng Thầy Đến :

Chúng con thành tâm đánh lễ Đức Thầy
Thầy đến với chúng con bằng tấm lòng vị tha
Thầy ban cho chúng con tất cả tình thương chan hòa
Thầy dìu chúng con ra khỏi bể khổ
Thầy là Đấng Sinh Thành tái tạo chúng con
Chúng con nguyện thành tâm tu thiền Vô Vi
Chúng con quyết tâm noi theo gương Thầy đi trên con đường Vô Vi

Ngoài ra , có các em bé Vô Vi 5, 6 tuổi hát một số bài nhạc Vô Vi rất chuẩn và rất dễ thương.

Ngày thứ bảy 5/6/2004 sau khi ăn điểm tâm, chúng tôi vào phòng họp niệm Phật. Đúng 10 giờ , Ban Tổ Chức loan báo Thầy đến , chúng tôi đứng dậy cung kính chấp tay đón chào Thầy. Lúc nào khi Thầy xuất hiện, ai cũng cảm thấy lòng rạt rào xúc cảm, ân điển tràn đầy trong phòng họp nên không lạ gì khi có những bạn đạo rưng rưng nước mắt. Nhìn Thầy , đã 82 tuổi , tuy bước đi chậm chạp, nhưng nét mặt tươi vui, minh mẫn và hiền hậu, không hiểu sao lòng chúng con cảm động muốn khóc.

Thầy tuyên bố khai mạc buổi họp mặt cuối tuần Qui Hội Tình Người, trong đó có câu: ‘ chúng ta họp mặt nơi đây tràn đầy tình thương và đạo đức, trong xây dựng. . .’

Sau đó là phần ra mắt của một số bạn đạo mới , rồi đến phần tâm tình của các bạn đạo khác.

Có các anh Roger Đình[Pháp] lúc nào cũng khóc mếu máo , lúc tâm tình với Thầy, ‘ nam nhi gì mà mít ướt’, anh bị các bạn đạo Pháp trêu chọc như vậy; anh Đoàn minh Thủy (Đức)... với hai người này Thầy nhắn nhủ : khổ để tiến hoá, để đánh thức phần hồn. Dày công tu sẽ có kết quả tốt . Thiên, hưởng về Trời, Quê hương của chúng ta. . .

Có Bác Phạm Thị Mạo ở Bruxelles (Bi) lên trình Thầy các bài thơ đã sáng tác được. Thầy nói: 'quân bình trong nội tạng mới xuất ra thơ. Dốc lòng tu tiến mới đặt được.' Bác Mạo đã làm cả hội trường bật cười, vì bác kể, trong một đêm, bác làm được một bài thơ, đến câu cuối bị 'tịt ngòi' không đặt được tiếp, nên bác kêu gọi Thầy: 'Thầy ời giúp con, cho con câu cuối'. Thì bác đã được ân điển Thầy ban để hoàn tất bài thơ, như sau :

*Những ngày tôi bệnh nằm đây
Dòng thơ lục bát chuyển xây ra đời
Tâm tôi xúc động bồi hồi
Hòa cùng điển giới để hòa làm thơ
Thơ tôi để đọc để nghe
Yêu khắp thiên hạ, yêu nhiều thân tôi
Từ nay cố gắng rèn trui
Sửa tâm sửa tánh yên vui thực hành
Thực hành khủ trước lữu thanh*

và câu cuối của Thầy ban qua điển

'Chơn Tâm Qui Hội Tình Trời Ban Cho'

Thực vậy, chúng ta thấy bài thơ của bác mộc mạc, nhưng đến câu cuối ... thì 'xuất thần'. Chính Bác cũng thú nhận : 'con biết là Thầy ban cho con câu đó'. Vậy, khi chúng ta chân thành hướng tâm về Thầy, thì được Thầy chứng nhận ngay cho , các bạn ời !!

Có những bạn đạo sau phần tâm tình đã được Thầy khuyên: Thành tâm niệm Phật nơi trung tâm chân mày để giải uất khí trong nội tâm, để mở trí. Trí sáng suốt sẽ không đông loạn nữa.

Có những bà mẹ khóc , tâm sự về con cái được Thầy giải thích : Mẹ là Tù Mẩu, là cây dù che cho con hưởng, tu để độ cho con , nhờ nghịch cảnh mới tiến. Dùng tử quang để độ gia cang mình. . .

Có một anh ở Vương quốc Bỉ xin Thầy có dịp ghé thăm xứ này. Thầy nói, Thầy không đi nhiều như xưa, nên để ý những gì Thầy đã giảng để tiến hóa, khi đó sự may mắn sẽ nhiều hơn.. .

Một bạn đạo Đức nói: cá nhân anh, thiền 12 giờ trưa nghe thông hơn! Thầy cho biết, giờ trưa là giờ nặng trước, trong khi giờ Tí, 12 giờ đêm là giờ thông khai của Trời Đất, tu tiến và xuất nhanh hơn. Anh đề cập đến giấc ngủ của người tu, được Thầy trả lời: Tu không cần ngủ nhiều, vài giờ đã đủ.

Có một chị bên Đức than thở về vấn đề nhà đất , Thầy cho biết ,TU phải dứt khoát sửa, càng lo chuyện đời , uất khí càng gia tăng. Dứt khoát lo tu, duyên may sẽ đến. Chỗ củ ngụ của người tu Thượng Đế sẽ lo.. .

Có anh Nguyễn thanh Dũng và cô vợ trẻ người Đức đem con trai mới sinh vài tháng, xin Thầy đặt tên. Thầy đã ban cho đứa bé cái tên : Du Hành. Anh Dũng còn xin Thầy ban điển cho con anh và cả cho anh !

Chấm dứt phần tâm tình bạn đạo, Thầy nói : 'Ngày vui, mọi người có cơ hội hàn huyên, gặp ngày nào hay ngày đó ...'

Sau đó, chúng tôi đi dùng cơm trưa. Thức ăn chay ở Đức rất ngon, rau cải và salade nhiều loại, có món cà tím và mướp xắt lát mỏng nướng vàng thật hấp dẫn; món ăn chính có đủ thứ: pate nấu theo kiểu Ý, khoai tây, cơm... tha hồ chọn. Còn ăn điểm tâm thì có đủ loại bánh mì làm với bột nguyên chất (farine complète) hay đủ các loại céréale, rời trứng, pho mát và trái cây... Nếu mê ăn thì chắc chắn với 3 ngày chung sống tại đây bạn sẽ lên 2,3 kí lô liền ! Đặc biệt, tối thứ sáu, trong buổi ăn chiều đầu tiên, Thầy đã xuống phòng ăn, dùng cơm chung với bạn đạo.

Buổi trưa thứ bảy, chúng tôi lại vào phòng họp lúc 2 giờ 30 để sinh hoạt Tuần Báo Phát Triển Điện Năng do anh Lê Đình Bảo (Pháp) và anh Văn Thành Vân (Đức) điều khiển.

Câu hỏi đầu tiên dành cho 5 bạn đạo trẻ : ' Muốn dứt khoát tu tiến, phải làm sao?'

Trần Bích Thủy (Đức) trả lời : phải bỏ tình tiền duyên nghiệp, thất tình lục dục, bỏ cái Tham.Nhưng dứt khoát tùy trình độ. Phải đủ Bi Trí Dũng mới dứt khoát được... Có bạn khác nói phải niệm Phật thường xuyên . Thùy Trang (Đức) : phải siêng năng hành 3 pháp: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định và niệm Phật nhiều làm giải uất khí, hành pháp siêng năng làm nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Lê Chí Thanh: phải hiểu đường mình đi, phải quý 3 Pháp. Khi mình thực hành sẽ không bị chi phối bởi ngoại cảnh.

Câu đáp của Thầy là : Phải siêng năng hành Pháp.

Như vậy các bạn trẻ đều trả lời đúng hết. Thật là tuổi trẻ tài cao, các bạn thấy không ?

Câu thứ 2 thì các Bác được mời lên để trả lời câu : 'Tại sao tôi ốm yếu'

Có Bác Trâm (Pháp) trả lời : tại ăn uống không đều hòa. Bác Lai (Pháp) thì phân tích ốm yếu tinh thần và ốm yếu thể xác. Khi tinh thần đầy đủ thì dù thể xác ốm yếu cũng không quan ngại gì . Một người khác nói : tại rước trước, ăn uống không đúng cách, quên khử trước lưu thanh. Anh Đoàn văn Lộc (Đức) : có nhiều nguyên nhân : - do cha mẹ sinh ra như vậy - do bệnh hoạn, không biết luyện tập - ôm chuyện đời nhiều. Bác Cam (Đức) : 2 nguyên nhân : do nghèo, thiếu ăn hay do suy dinh dưỡng.

Câu trả lời của Thầy : Vì Trời sinh sao thì tôi phải vậy .

Với câu thứ 3 : Nguyên lý loài người nằm ở đâu ?

Huệ Liên : ở điển cái của Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ. Bác Lương Trọng Mỹ : nằm trong Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật . Chị Kim Hà : từ Không mà tới. Anh Long (ở gần Qui Thúc) : mình từ đâu đến thì nguyên lý ở đó .Anh Lê văn Vinh : nơi xuất phát nguồn gốc loài người .

Có anh Nguyễn văn Thiệu ngồi dưới hội trường bổ túc : Từ trong qui luật Sinh Trụ Hoại Diệt và từ ngũ hành của vũ trụ .

Câu đáp của Thầy : Nằm nơi không động

Câu thứ 4 dành cho các bạn đạo ngoại quốc : Quý yêu thế nào mới đúng ?

Alain Canitrot : nhìn gương Thầy yêu thương người, không đòi hỏi sự đền bù lại .Odile Thái Hoàng : phải khiêm tốn hạ mình . Siêu Leng : phải thật thà. Marie Pierre : phải thành tâm

Đáp : Phải quý yêu thật sự

Sau đó là phần chiếu trích đoạn DVD Thân Thượng Hòa Bình [3 đĩa, 5 giờ] có phần Thầy giảng thật quý báu .

Chúng tôi đi ăn chiều hôm đó sớm hơn , lúc 5giờ , để bạn đạo chuẩn bị đi xem ra mắt DVD Thiên Ca Tiếng trống Đại Đồng.

Để huy động cộng đồng người Việt tại Stuttgart đến xem , Ban Tổ Chức đã gửi giấy mời đến tận nhà các đồng hương người Việt này. Phưởng pháp thật hữu hiệu vì Hí Viện với 600 chỗ, ngoài bạn đạo, người Việt Nam tại đây đến xem rất đông, chiếm gần hết các hàng ghế.

Buổi văn nghệ thật xuất sắc, đã thành công mỹ mãn. Có phần chiếu trích đoạn của Thiên Ca và phần phóng sự bên lề, cho thấy hậu trường và phần Đức Thầy đánh trống với các diễn viên lúc họ tập dượt, làm các bạn đạo mở to mắt , ngạc nhiên thích thú. Sau đó, chúng tôi còn xem phần nhạc sống với các nghệ sĩ : Thanh Tuyền ,Văn Phi Thông, Kiều Hưng, một cô ca sĩ mới Việt Anh, cô Ngân Tuyền là Hoa Hậu Đức và cũng là danh vũ, với màn vũ Tiên Nữ và Thi nhân, thật đặc sắc . (Cái tựa này do người viết đặt tên , vì không nhớ gọi là gì) Thi nhân là anh Ralf, một người có ba dòng máu Mông Cổ, VN và Đức; ngoài màn vũ với cô Ngân Tuyền ra, anh Ralf còn có một màn biểu diễn Thái Cực Quyền thật độc đáo .

Nữ danh ca Thanh Tuyền từ Houston đến Stuttgart đã hát 4 bài của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và Phạm Duy, được tán thưởng nhiệt liệt, nên cô xin được hát thêm bài nữa để tặng khán giả. Tuy không tập dượt trước, bài hát này thật hay, cũng nhờ một phần vào ban nhạc chơi rất điệu nghệ. Ca sĩ Thanh Tuyền còn tâm tình là từng đi hát rất nhiều, nhưng hát nhạc Vô Vi cô 'run' lắm, phải để hết tâm hồn vào bài nhạc. Hát xong cô thấy lòng nhẹ nhàng vì lời đạo quá hay.

Văn Phi Thông cũng hát rất hay và 'điệu' như chúng ta đã từng thưởng thức. Cô Việt Anh hát bài Cái Trống và Tha Thủ Thượng Yêu rất duyên dáng. Kiều Hưng hát bài Vô Vi Đạo và Tình Thượng Đạo Đức. Các nghệ sĩ trình diễn với ban nhạc sống hùng hậu gồm 5 nhạc sĩ, trong đó có 2 nhạc sĩ cây nhà lá vườn của Vô Vi: Quốc Định và Vĩnh Thiện.

Tuy nhiên, trong đêm văn nghệ, có lẽ điều làm bạn đạo Vô Vi thích thú nhất, khi 17 em thiếu nhi, từ 6 đến 13 tuổi gồm 10 bé gái và 7 bé trai, mặc đồng phục màu xanh lá mạ, màu của Vô Vi, màu minh triết, theo như lời Thầy. (Người viết nghe Xuân Thu kể như vậy.) Các em được tập dượt rất kỹ lưỡng nên trình diễn rất nghệ thuật. Các em đã hợp ca bài Học Hành, thơ Đức Thầy, nhạc Lương Quốc Định và do Kiều Hải hòa âm. Có bé Thanh Thảo, 6 tuổi, nhưng lại là cột trụ của Ban Hợp Ca, cô bé dạn dĩ, đến những đoạn hát solo một mình, cô bé bước ra, tiến gần micro, hát xong, lùi lại, cùng hàng với bạn đồng ca, dáng vẻ chững chạc, làm mọi người thán phục...

Có màn 'tốp ca' do 5 em trình diễn bài Thực Lòng, cũng rất hay, được phổ nhạc từ những lời thơ thanh thoát của Đức Thầy.

Có em Kim Anh, 13 tuổi, vừa hát vừa múa bài Chung Sống Hòa Bình, thật ngoạn mục. Cô bé Thanh Thảo cũng đờn ca một bài, bài Hành Trình, vừa hát vừa cười duyên diễn tả như nghệ sĩ nhà nghề. Các em đều hát từ những sáng tác của Đức Thầy, bài nào cũng nhiều ý nghĩa giáo dục tốt cho các em.

Các bạn đạo Đức, đa số là những bạn đạo trẻ nhiệt tình, hoạt động hữu hiệu và đoàn kết, đã bỏ rất nhiều công sức và tài lực để tổ chức chương trình ra mắt DVD Thiên Ca này. Sáng ngày chủ nhật, trong buổi bế mạc, lúc anh Nguyễn Xuân Nhân cảm ơn Đức Thầy đến Stuttgart làm hành diện cộng đồng Vô Vi tại đây; Đức Thầy đã ngỏ lời khen ngợi bạn đạo Đức 'đóng góp tốt và xây dựng trật tự'. Đức Thầy còn hứa 'sẽ làm nhiều bài thơ nữa để Lương Quốc Định phổ nhạc cho các em trình diễn tiếp. Phải dạy các em hát cho hay, đi khắp xứ Đức trình diễn...'. Anh Hội Trưởng vui mừng, nét mặt rạng rỡ trước lời khen của Thầy, cũng như các bạn đạo khác trong Ban Tổ Chức: anh Trí, Xuân Thu, Quang, Toàn, Tùng... .

Sau khi ăn trưa, chúng tôi ra xe về, nét mặt hớn hờ. Cảm ơn các bạn đạo Đức đã làm việc tối đa, đã phục vụ tận tình nên chúng tôi mới có được ba ngày hạnh phúc bên Đức Thầy kính yêu, bên bạn đạo thưởng mến. Ba ngày, chúng tôi được hưởng đủ thú: vừa tiện nghi vật chất, vừa ăn uống ngon miệng, vừa được xem văn nghệ xuất sắc.

Chúng con đội ơn Đức Thầy, không quản ngại tuổi cao, đã ấp ủ chúng con trong ân điển tràn đầy, còn ban cho chúng con những lời minh triết quý giá, giúp giải tỏa ẩn uất trong tâm tư.

Trên đường về, bên tai chúng con vẫn còn âm hưởng những bài thơ Đức Thầy, được phổ nhạc cho các em bé hát tối hôm qua. Những bài thơ quá êm đềm, trong sáng và tuyệt diệu, làm chúng con, những người lớn, bỗng dưng mở được trở về thời thơ ấu, để tưởng như mình vẫn còn được ấp ủ, thưởng yêu trong vòng tay của cha kính mẹ hiền.

Học Hành

*Hàng ngày cắp sách đến trường.
Áo quần xinh đẹp tình thương mẹ hiền.
Bạn bè chung học tạo duyên.
Tình cha nghĩa mẹ sống yên cõi lòng.
Chung vui em nở nụ cười.
Vô tư trong sạch em tuổi hoài hoài.
Tình thương quán xuyên trong ngoài
Cha yêu mẹ quý trông ngày thành công.*

Thực Lòng

*Ngày ngày cuộc sống thong dong,
Em vui mẹ hưởng, một lòng thương Mẹ,
Mỹ miều tâm đạo hướng về,
Tình thương đạo đức hưởng quê của hồn,
Chung vui tổ ấm sanh tồn,
Con vui mẹ thích mẹ còn vui thêm,
Tình thương sẵn có ấm êm,
Kỳ công, cha mẹ đêm đêm tu thiền.*

Chúng con, tất cả bạn đạo Âu Châu, kính chúc Cha trở về Canada vui khoẻ và mong đợi ngày được hội ngộ Cha ở kỳ Đại Hội Tình Trời Tận Độ cũng như Thiên Ca và Sinh Nhật Cha cuối năm 2004.

Nam Mô A Di Đà Phật
Phan Thị Thanh Vân
22/6/2004
